



Title :	๖.ลดค่าอ.? คำ๖ยูเน็ต๖
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ไทยโคโนลยี
Date :	วันอังคารที่ 29 เมษายน ๒๕๖๖ ปีที่ 4

เน็ตจริง มหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมข้อมูล และอาจจะมีการตีวงเด็กเพื่อไม่คะแนนน้อย และส่งผลถึงผลประเมินของ สมศ.ต่ำลงไปด้วย ทั้งนี้ ล่าสุด สกอ.ได้หารือร่วมกับ สมศ. ก็ได้ย้ำว่าไม่เห็นด้วยไปอีกครั้ง พร้อมทั้งทำหนังสือยืนยันไปที่ สมศ.ขอให้มีการทบทวน ส่วนที่ชี้ข้อเสนอมให้ใช้คะแนนยูเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานนั้น โดยส่วนตัวเห็นว่าสถานประกอบการคัดเลือกคนไม่ได้ดูจากคะแนนยูเน็ตเพียงอย่างเดียว คงต้องมีการสอบถามสัมภาษณ์ บางแห่งก็ใช้วิธีดูไหวพริบ ยูเน็ตไม่ใช่ยาวิเศษที่ตอบปัญหาได้ทุกเรื่อง เป็นแค่กุญแจเบื้องต้น

“สำหรับระบบยูเน็ตสามารถนำมาประเมินภายนอกได้ แต่ทำในรูปแบบการสุ่มสำรวจว่าสถานภาพของบัณฑิตไทยที่ว่าในระดับไหน โดยใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แต่คงไม่ใช่ในแง่ของประเมินสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม ตามที่ สทศ.ได้บอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นพันธกิจที่ต้องดำเนินการ จะไม่ทำก็ไม่ได้แน่ เนื่องจาก สทศ.เกรงว่ายังไม่เคยต้องจัดทดสอบทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่ขณะเดียวกันตนคิดว่าการทำหน้าที่นี้สามารถทำได้หลายแบบ อาจจะมีพัฒนาระบบยูเน็ตในรูปแบบสมัครใจ ตามพันธกิจของ สทศ.ที่เป็นการทดสอบทั่วไปที่จะวัดสถานะเพื่อปรับปรุง ถือว่าเป็นประโยชน์ โดยไม่ผูกกับตัวชี้วัดของ สมศ.” ศ.พิเศษทศพรกล่าว

นายชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ.ยินดีรับข้อทักท้วงของ สกอ.มาพิจารณาในการประชุมบอร์ดในวันที่ 29 เมษายนนี้ อย่างไรก็ตาม สมศ.จะทดลองนำร่องนำผลทดสอบทางการศึกษาต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีววะและอุดมศึกษา ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จากนั้นก็จะประเมินและสรุปผลอีกครั้งหนึ่ง

“ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้องประเมินคุณภาพหลักสูตรของตนเองตามกรอบที่คิวเอฟพี สกอ.กำหนดไว้ ต่างคนก็ต่างทำ ข้อมูลจึงมีความหลากหลาย สมศ.จึงหวังแต่ว่าจะ

มีหน่วยงานกลางสักแห่งจัดการประเมินคุณภาพและความสามารถของบัณฑิตตามกรอบที่คิวเอฟ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความเป็นกลาง และสะท้อนภาพรวมของประเทศได้ หากมีการทดสอบเช่นนั้นแล้ว จะเรียกว่ายูเน็ตหรืออะไรก็ตามแต่ สมศ.ก็มีหน้าที่หยิบผลคะแนนเหล่านั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอก ไม่ใช่เช่นนั้นแล้วการประเมินดังกล่าวก็ช่วยการ ไม่มีการนำผลมาใช้ ไม่เกิดความเป็นระบบ” นายชาญณรงค์กล่าว

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า มฟล.ไม่ได้กลัวเรื่องการสอบแต่ไม่เห็นด้วย และไม่สนใจกับการจัดสอบยูเน็ต เพราะการผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งการทดสอบด้วยข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศก็ไม่ได้ช่วยชีวิตคุณภาพของนักศึกษา กลับทำให้เกิดความวุ่นวาย ล้มเปลี่ยน เป็นการแก่นักศึกษา และเกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งในส่วนของ มฟล.มีการประเมินคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้ว โดยแต่ละปีจะมีการจัดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเด็กคนใดมีคุณภาพเป็นอย่างไร และต้องแก้ไขในจุดใดจึงอยากให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว แม้ สทศ.จะระบุว่า เป็นอำนาจตามกฎหมาย แต่ควรดูความเหมาะสมและความจำเป็นด้วย ทั้งนี้ ขณะนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดที่ให้ผลิตนักศึกษาสอบยูเน็ตเพื่อวัดผลคุณภาพการศึกษาเหมือนประเทศไทย

ด้าน ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.ยืนยันไม่รู้เรื่องที่ สทศ.จะจัดสอบยูเน็ต และตนได้ติดข่าวก่อนที่ผลิตนักศึกษาออกมาคัดค้านการสอบยูเน็ต ดั่งนั้นเร็วๆ นี้ ตนจะเชิญ สทศ.มาหารือถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เชิญผู้บริหาร สทศ.มาหารือเกี่ยวกับเรื่องยูเน็ตในวันที่ 29 เม.ย.นี้.